



Anh Đào

Thời gian qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, tạo được chuyển biến rõ nét, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quyết liệt trong cải cách hành chính

Thời gian gần đây, mỗi khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), chị Nguyễn Thị Hà My, thôn Quang Trung, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) không cần phải tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp như trước mà có thể nộp hồ sơ tại nhà qua cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Chị My chia sẻ: Sau khi được các bạn đoàn viên, thanh niên xã tuyên truyền, hướng dẫn về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tôi thấy rất tiện lợi. Tôi kinh doanh nên phần lớn thời gian trong ngày phải trông coi cửa hàng, việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại và có thể chủ động nộp bất cứ lúc nào khi có thời gian rảnh. Cũng giống như chị My, thời gian gần đây, việc nộp hồ sơ trực tuyến đã trở thành lựa chọn quen thuộc đối với nhiều tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các TTHC. Theo đồng chí Phạm Thị Thủy, Trưởng phòng Cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ: Năm 2022, công tác CCHC tiếp tục được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Các tổ công nghệ số hỗ trợ cộng đồng được thành lập tới tận thôn, xã nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu được các chủ trương của tỉnh liên quan đến CCHC, đẩy mạnh sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 cũng như sử dụng các nền tảng số để phục vụ cuộc sống của người dân; hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng các nền tảng số vào việc giải quyết các TTHC. Để nâng cao chỉ số CCHC, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá chỉ số CCHC nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động thúc đẩy CCHC đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng

thời ban hành đề án xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; triển khai đo lường bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Trong giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại bộ phận một cửa các cấp để người dân tra cứu, tìm hiểu. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động cắt giảm 40% thời hạn giải quyết của các TTHC, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Trong năm 2022, UBND tỉnh đã cắt giảm thời hạn giải quyết của 98 TTHC lĩnh vực y tế và giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải. Các địa phương, đơn vị duy trì triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ; tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua DVCTT mức độ 3, 4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện qua đó góp phần minh bạch quá trình và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn của cấp tỉnh và cấp xã là 99,99%; của cấp huyện là 97,77%. Ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Tăng đối thoại, tạo đồng thuận

Đoạn đường liên thôn dài hơn 700m thuộc địa bàn thôn Tiên Cầu, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) trước đây vốn nhỏ, hẹp, xuống cấp, việc đi lại rất khó khăn hiện nay được thi công với nền đường được mở rộng 5,5m, có hệ thống rãnh thoát nước kiên cố. Theo đồng chí Dương Công Động, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Trang: Việc triển khai xây dựng tuyến đường là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thông qua tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền xã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời. Không chỉ có tuyến đường ở thôn Tiên Cầu, thời gian qua, thông qua tiếp xúc đối thoại, địa phương đã kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều vấn đề ở cơ sở như giải quyết vấn đề xây dựng rãnh thoát nước cạnh

đường ĐH.83; vấn đề tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xác định đơn giá dịch vụ nông nghiệp tránh hiện tượng nhận vùng, ép giá, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch... Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã đi vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đối với cấp huyện, tổ chức định kỳ 1 lần/năm vào tháng 4 hoặc tháng 10. Đối với cấp xã, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại được quy định mỗi năm định kỳ 2 lần vào tháng 4 và tháng 10. Ngoài ra, các địa phương có thể tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề nếu cần thiết. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, các đồng chí lãnh đạo luôn thể hiện rõ sự chân thành, thẳng thắn, bình đẳng, tôn trọng người đối thoại; đồng thời gợi mở, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, những chủ trương, định hướng mà tỉnh, huyện, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện. Chính vì vậy, nhiều người dân đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm giải quyết tốt các vấn đề xã hội của địa phương.

Cùng với Quỳnh Phụ, thời gian qua, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 7 cuộc đối thoại cấp huyện, 343 cuộc đối thoại cấp xã. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương tới nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách mới; đồng thời nắm bắt, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhân dân được phát huy quyền làm chủ, phấn khởi, tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc, đối thoại, được trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng và được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu, trả lời, trực tiếp giải quyết. Các ý kiến được giải quyết thỏa đáng nên tư tưởng của người dân được thông suốt. Đây chính là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua.



THÁI BÌNH

Vườn mình thu hút đầu

Khắc Dẫu

Thái Bình đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn cả trong nước và ngoài nước. Nhiều nhà đầu tư nhận xét Thái Bình có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hàng đầu hiện nay ở khu vực phía Bắc bởi địa phương có hệ thống giao thông kết nối, mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thiết chế minh bạch, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tối đa và cấp ủy, chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp.



Khu công nghiệp Tiên Hải.

Thái Bình giờ đây không còn là vùng đất ốc đảo cách trở với ba mặt sông, một mặt biển bởi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối với các tỉnh trong vùng đồng bằng Bắc Bộ và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong 2 năm qua, hàng loạt tuyến đường mới được mở ra, nhiều tuyến đường cũ được nâng cấp như quốc lộ 10, quốc lộ 39, quốc lộ 37, tuyến đường bộ ven biển, đường tỉnh 454, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, hệ thống tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình... Mạng lưới giao thông đường bộ của Thái Bình hiện có hơn 150km quốc lộ, hơn 300km đường tỉnh và gần 8.900km đường huyện, đường đô thị, chuyên dùng. Ngoài ra, hệ thống đường giao thông nông thôn cũng được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo ra sức hút đầu tư mạnh mẽ.

Nhằm tạo ra lợi thế thu hút đầu tư, ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã xác định tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển kinh tế. Đến nay, hàng nghìn héc-ta đất của Khu kinh tế, 8 khu công nghiệp, 49 cụm công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng phục vụ cho nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các dự án thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông KC Chen, Phó Tổng giám đốc Compal Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi vừa quyết định đầu tư dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, đồng hồ, màn hình led... vào khu công nghiệp Liên Hà Thái tại Thái Bình vì giao thông thuận tiện, nguồn nhân lực dồi dào, công tác bảo vệ môi trường tốt và nhất là có mặt bằng sạch, đủ lớn đáp ứng nhu cầu của dự án.

Không chỉ có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, Thái Bình cũng huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Với chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư, Thái Bình kêu gọi được hàng chục nhà đầu tư hạ tầng, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phục vụ các dự án thứ cấp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói, môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình những năm gần đây không ngừng được cải thiện. Đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện thứ hạng PCI là nhiệm vụ trọng tâm của Thái Bình. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ đứng trong

tư



nhóm từ thứ 15 - 10 trong bảng xếp hạng PCI. Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tài chính, lao động và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, Thái Bình triển khai quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng điều hành kinh tế thông qua bộ công cụ chỉ số DDCI.

Để thu hút đầu tư các dự án của các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có thương hiệu toàn cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh tại Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tỉnh đã ban hành nhiều



Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình Firstunion Việt Nam (cụm công nghiệp Thụy Sơn, huyện Thái Thụy).



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng (khu công nghiệp Tiến Hải).

ơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư. Trong đó có các chính sách đặc biệt hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế với mức tối đa bao gồm ưu đãi về đơn giá thuê đất; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào; hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng; hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ các thủ tục hành chính về đầu tư nhanh gọn, một đầu mối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Mặc dù tạo ra hệ sinh thái hấp dẫn để thu hút đầu tư song Thái Bình không thụ động chờ các nhà đầu tư tìm đến mà chủ động xúc tiến quảng bá, mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở trong nước và nước ngoài từ châu Á tới châu Âu. Trong năm 2022, tỉnh đã thành lập 5 đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ngoài giới thiệu tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định và cam kết mạnh mẽ sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu tư, triển khai dự án và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, ngày 19/9/2022, Thái Bình đã thành lập Văn phòng Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh) nhằm kịp thời cung cấp thông tin môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thủ tục hành chính về đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đã khẳng định cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình không phó mặc cho nhà đầu tư hạ tầng mà luôn đồng hành trong hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư nên

càng củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư thứ cấp, doanh nghiệp quyết định lựa chọn Thái Bình là điểm đến đầu tư. Ngay sau những chuyển xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, Thái Bình đã đón đoàn doanh nghiệp các nước Bắc Âu, đoàn công tác của Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Napoli, Italy đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm việc với một số doanh nghiệp kết nối hợp tác đầu tư, xuất khẩu hàng hóa; hàng chục doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản đã trực tiếp đi khảo sát địa điểm đầu tư tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, Khu kinh tế và quyết định đưa những dự án triệu đô la vào Thái Bình.

Bức tranh thu hút đầu tư của Thái Bình thực sự tươi mới và khởi sắc. Năm 2021, tỉnh thu hút được 89 dự án với tổng vốn đăng ký 20.041 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2020, trong đó có 8 dự án FDI với vốn trên 545 triệu USD đưa Thái Bình vươn lên đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố về thu hút số lượng và quy mô dự án FDI. Năm 2022, tỉnh thu hút được 104 dự án với tổng số vốn khoảng 32.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2021, trong đó vốn FDI trên 660 triệu USD. Những con số đó và xu hướng dòng chảy đầu tư vào tỉnh đã khẳng định sức hút đầu tư mạnh mẽ của Thái Bình, một địa bàn chiến lược cho các nhà đầu tư muốn mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Với đà tăng trưởng trong thu hút đầu tư như hiện nay, Thái Bình đang tạo ra thế và lực mới để đưa kinh tế cất cánh, xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh để sớm đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.



THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Khát vọng những tầm cao mới

Đình Gia Dũng

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 những tháng đầu năm và tình hình thế giới diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu và vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực với nhiều khởi sắc, điểm sáng mới.

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch 24/27 chỉ tiêu đề ra (trong đó 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Kinh tế thành phố tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 49.138 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2021, vượt 0,9% so với kế hoạch; môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến đột phá, đứng đầu xếp hạng DDCI năm 2022 khối UBND cấp huyện. Công tác thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 3.173 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán, tăng 74,47% so với năm 2021. Giá trị khối lượng thực hiện các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công của ngân sách thành phố ước đạt trên 388 tỷ đồng, giá trị giải ngân ước đạt trên 334 tỷ đồng, bằng 98,58% kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được quan tâm. UBND thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và tổ chức triển khai thực hiện ngay, đồng bộ các nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (đến nay cơ bản đã hoàn thành đang trình thẩm định phê duyệt); cơ bản hoàn thành và phủ kín các quy hoạch phân khu trên địa bàn, trong đó có một số quy hoạch tại các khu vực đô thị quan trọng để phát triển đô thị (khu vực ven sông Trà Lý, khu đô thị hiện hữu, khu vực phía Tây Bắc thành phố, khu vực phát triển đô thị tại xã Đông Mỹ, Vũ Lạc, Vũ Phúc...); các quy hoạch chi tiết đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư: quy hoạch các khu đất tạo nguồn, quy hoạch chi tiết tại quy hoạch phân khu ven sông Trà Lý, quy hoạch nút giao Phúc Khánh, quy hoạch mở rộng đường Hai Bà Trưng và chỉnh trang khu đất sân vận động, quy hoạch chi tiết khu trung tâm tại phường Lê Hồng Phong... Tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các tồn tại, tháo gỡ dứt điểm một số nút thắt, điểm nghẽn, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, góp phần tạo cảnh quan, nâng cao năng lực giao thông, mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội: đường Đinh Tiên Hoàng đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành đường Ngô Quyền, công viên hồ Ty Diệu, công viên Kỳ Bá đang triển khai thi công...

Một số đề án, dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển đô thị của thành phố được quyết liệt chỉ đạo thực hiện bảo đảm quy trình thủ tục, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân: Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, một số cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư để phát triển đô thị ven sông Trà Lý; đề án cải tạo hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin tại một số tuyến phố; đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn... Đến nay đề án di dời ven sông Trà Lý giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các điểm tập kết kinh doanh bến bãi; các hộ dân thuộc phạm vi đề án cũng cơ bản nhất trí với chủ trương di dời. Công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực trong xây dựng đô thị văn minh. Hoàn thành công tác GPMB nhiều dự án tồn tại kéo dài, các dự án trọng điểm, được nhân dân tin tưởng đánh giá cao, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội: đường 454, đường 223, đường Thái Bình - cầu Nghìn, khu dân cư mới xã Vũ Phúc, các dự án xử lý nút thắt giao thông: Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền...

Cùng với phát triển kinh tế, phát triển đô thị, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện và có những bước tiến đáng kể. Giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, là năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách xã hội và được người dân đánh giá cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, duy trì 10 năm liên tiếp không để xảy ra vi phạm đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm chất lượng, đúng luật, an toàn, là địa phương duy nhất không có thanh niên bị loại trả phải bù đổi.

Năm 2023, thành phố xác định là năm bản lề, có ý nghĩa then chốt, là nền tảng, là động lực, đột phá trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đã đề ra; đồng thời cũng là năm dự báo thành phố sẽ tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Song, với tiềm năng, lợi thế đang có, với quyết tâm, khát vọng phát triển thành phố, những điều kiện thành phố đã công phu chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, thành phố Thái Bình đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao: Tổng giá trị sản xuất tăng từ 13,5% trở lên; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 11,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm tiền sử dụng đất) tăng 12% trở lên; hoàn thành các tiêu chí thành lập 8 phường Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Phúc, Đông Mỹ; cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo đô thị loại I... Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND thành phố sẽ tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các đề án, dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nhất là đối với các công trình hạ tầng đô thị, dự án chỉnh trang phát triển đô thị; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, cơ cấu lại các ngành sản xuất theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ nhanh, đột phá trở thành ngành mũi nhọn trong thời gian tới.

TIỀN HẢI Vững bước đi lên VỚI TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN NHANH, MẠNH, BỀN VỮNG



Nguyễn Xuân Khánh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải

Năm 2022 đã đi qua, trong bối cảnh thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải với định hướng phát triển kinh tế mang tính chiến lược cùng sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã góp phần mang đến những đổi thay quan trọng, vững chắc, tạo nền tảng để huyện vững bước đi lên với tốc độ phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, trên cơ sở dựa vào tiềm năng, lợi thế địa bàn, Tiền Hải đã triển khai các nhiệm vụ, tập trung trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế năm 2022 đã có bước tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 22.466 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2021, nằm trong nhóm dẫn đầu tăng trưởng các huyện, thành phố. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 5.278 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng ước đạt 14.228 tỷ đồng; dịch vụ, thương mại ước đạt 2.960 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,02%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,5%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng. Có được kết quả trên, Tiền Hải đã thực hiện phát triển đa dạng hóa về quy mô loại hình và thành phần kinh tế, tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, nghề và làng nghề... Nổi bật là thu hút đầu tư năm 2022 với tổng vốn đầu tư các dự án đạt gần 8 nghìn tỷ đồng, diện tích đất sử dụng gần 50ha, dự kiến sử dụng gần 3.500 lao động. Song song với phát triển công nghiệp, trên cơ sở kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp làm trụ đỡ, Tiền Hải đã triển khai đồng bộ, chuyển dịch mạnh cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp gắn với tăng quy mô và giá trị hàng hóa, tăng tỷ trọng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, chăn nuôi, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn và nhân rộng các mô hình hiệu quả để thúc đẩy phát triển, đưa ngành nông nghiệp của huyện lên tầm cao mới một cách bền vững, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Điển hình, một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo phương pháp công nghệ cao tại các xã Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Cường, Nam Thắng với tổng diện tích gần 100ha mang lại giá trị kinh tế cao. Nuôi ngao tiếp tục phát triển tại các xã ven biển do thị trường và giá cả tiêu thụ ổn định. Huyện cũng chú trọng xây dựng thương hiệu OCOP cho một số sản phẩm có thể mạnh như nước mắm, gạo, vệt, trứng vệt, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Có chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đưa công nghệ số tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo hướng thực chất, hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, thiết thực chăm lo đời sống

nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, phong phú từ huyện đến các xã, thôn. Năm 2022, Tiền Hải tổ chức khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Cường; Khu lưu niệm rất khang trang và quy mô, là nơi đến thăm quan, học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Bác Hồ.

Cũng trong năm 2022, các ngành, các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện tốt chăm lo cho gia đình có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm qua có bước phát triển vượt bậc. Cơ sở vật chất, thiết bị y tế từng bước trang bị hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Sự nghiệp giáo dục luôn được quan tâm, chất lượng đội tuyển học sinh giỏi được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được ổn định, cải cách hành chính ngày càng hiệu quả. Trong công tác xây dựng Đảng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn các loại hình tổ chức đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Thường xuyên rà soát, bổ sung tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, tập trung vào các đối tượng là thanh niên, công nhân, phụ nữ, người có đạo...

Bước sang năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ kết quả đạt được trong năm qua, huyện Tiền Hải vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế mới và mục tiêu phát triển cao hơn đưa Tiền Hải là huyện có kinh tế tăng trưởng mạnh. Để hiện thực hóa điều đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp toàn huyện phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chia sẻ, hợp tác, đổi mới tư duy và hiệu quả trong hành động, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Tiền Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh, là điểm đến thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2023

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) tăng 14% trở lên so với năm 2022. Trong đó: nông - lâm - thủy sản, tăng 2,2% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 19,7% trở lên (trong đó công nghiệp tăng 19,9% trở lên, xây dựng tăng 18,6% trở lên); thương mại - dịch vụ tăng 7,5% trở lên;
- Phấn đấu có thêm 2 xã trở lên đạt nông thôn mới nâng cao;
- Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt trên 61 triệu đồng/người/năm;
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 8,0%;
- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 92% trở lên;
- Có thêm từ 2 trường học trở lên đạt chuẩn quốc gia;
- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 92,5% trở lên;
- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; duy trì bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
- Chỉ tiêu về chỉ số cạnh tranh DDCI đạt thứ hạng 4/8 huyện, thành phố của tỉnh trở lên;
- Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên;
- Cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 85% trở lên.

Phát triển Hưng Hà trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của tỉnh

Thanh Thủy
(thực hiện)



Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch và công tác giải phóng mặt bằng tại xã Dân Chủ.

Khép lại năm 2022 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức đan xen, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đã điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, có hiệu quả, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khởi sắc. Đây là động lực, điểm tựa vững chắc để Hưng Hà phát triển toàn diện, bền vững vào năm 2023. Nhân dịp đầu xuân mới, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà về kết quả đạt được trong năm 2022; những định hướng và khát vọng đưa Hưng Hà tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong năm 2023.

Phóng viên: Năm 2022 là năm ghi dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật năm 2022?

Đồng chí Trần Hữu Nam: Năm 2022 khép lại, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 11,61% so với năm 2021 và đồng đều ở 3 khu vực, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,65%; công nghiệp, xây dựng tăng 15,06%; thương mại, dịch vụ tăng 8,95%. Toàn huyện có

4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Trong năm, đã có 5 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; thành lập cụm công nghiệp Văn Lang; có 9 nhà đầu tư đến tìm hiểu nghiên cứu, lập dự án đầu tư. Huyện đã phê duyệt 42 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi là 202.087,2m² đất với số tiền bồi thường 77,558 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.726 tỷ đồng với 10/10 khoản thu đều đạt và vượt dự toán giao. Ngành giáo dục và đào tạo huyện xếp thứ nhì toàn tỉnh. Đáng chú ý, huyện tổ chức thành công Gala "Tiếp sức đến trường" và câu chuyện hình chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22. Em Đặng Lê Nguyên Vũ, lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Phóng viên: Những kết quả nổi bật năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Hưng Hà hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2023. Theo đồng chí, yếu tố nào để Hưng Hà đạt được những thành quả đó?

Đồng chí Trần Hữu Nam: Yếu tố để huyện Hưng Hà đạt được những thành quả trên là thực hiện nhất quán phương châm "Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên". Trong đó, huyện đã quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Điều này thể hiện rõ trong việc Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kịp thời các văn bản để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của huyện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đề cao trách nhiệm và sự vào cuộc chủ động, sâu sát của người đứng đầu trên tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào thực trạng, có bản lĩnh, chính kiến, trăn trở, tâm huyết, quyết liệt, để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, kịp thời ngay từ cơ sở; tổ chức đối thoại

NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,8%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,5%.

Có thêm 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trở lên.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,73%.

Có 94% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

người đứng đầu với nhân dân giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, xa rời dân làm mất lòng tin của nhân dân.

Phóng viên: Xuân mới 2023, cán bộ và nhân dân trong huyện đều có chung niềm tự hào, phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sẽ tiếp tục mang đến những đổi thay tốt đẹp hơn, đưa Hưng Hà phát triển vươn lên tầm cao mới. Muốn vậy, Hưng Hà cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào để đạt được mục tiêu trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Hữu Nam: Bước vào năm 2023, năm bản lề có tính quyết định đến mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Hưng Hà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để có tâm thế đầy đủ bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng tôi phải đánh giá đầy đủ, đúng mức các kết quả, thành tựu đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại để rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra mục tiêu phát triển Hưng Hà trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của tỉnh. Để đạt mục tiêu đó, Hưng Hà tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sâu sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở; coi công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tạo điều kiện thu hút đầu tư và triển khai các dự án mới; phát triển nông nghiệp toàn diện theo chuỗi liên kết; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ hiện đại, tập trung phát triển thương mại gắn với du lịch trên địa bàn. Điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực phục hồi kinh tế; đẩy mạnh phát triển 2 thị trấn theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động văn hóa - xã hội; khai thác những lợi thế sẵn có của vùng đất cổ để phát triển du lịch. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bằng niềm tin, ý chí, trách nhiệm hành động của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, huyện Hưng Hà sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó, chung tay góp sức để tạo ra sức mạnh tổng hợp, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

VŨ THƯ

Vượt thách thức, ghi dấu ấn
phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Quang Anh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 huyện Vũ Thư vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu, dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 13.203 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.



Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư thăm mô hình sản xuất rau toàn tại xã Trung An.

Xác định năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó kinh tế của huyện Vũ Thư có sự phục hồi rõ nét, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 13.203 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, cao hơn 2,81% so với năm 2021. Một số công trình trọng điểm của huyện đã được khởi công xây dựng: trụ sở làm việc của liên cơ quan đảng, đoàn thể huyện, dự án nâng cấp, cải tạo đường bờ nam sông Kiến Giang, xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn xã Tân Phong, nâng cấp tuyến đường chùa Keo - Cổ Lễ... Công tác thu ngân sách có bước đột phá lớn so với các năm gần đây, tổng thu ngân sách huyện và xã năm 2022 ước thực hiện trên 1.448 tỷ đồng, đạt 154% dự toán huyện giao và đạt 128,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ đầu giá quyền sử dụng đất toàn huyện đạt trên 400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 444% kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho 437 doanh nghiệp hoạt động, tăng 56 doanh nghiệp so với năm 2021, chỉ số năng lực

cạnh tranh cấp huyện (DDCI) xếp thứ 3 trong số các huyện, thành phố.

Điểm nổi bật trong năm 2022, huyện Vũ Thư xác định rõ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, Huyện ủy, UBND huyện ưu tiên "dồn lực" tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, bằng nhiều giải pháp, quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác GPMB. Nếu đầu năm 2022, huyện có nhiều điểm nghẽn khó khăn về GPMB gây cản trở lớn cho việc triển khai các dự án, thì đến nay hầu hết các điểm nghẽn này đã được tháo gỡ. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Minh, Minh Lãng, nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 454; đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình... được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, lễ hội chùa Keo mùa thu và đón nhận quyết định công nhận Hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia, tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam... Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được nâng cao; ngành giáo dục duy trì chất lượng ở vị trí top đầu của tỉnh, huyện; có trên 5.500 lao động có việc làm mới; toàn huyện giảm 148 hộ nghèo (từ 2,73% xuống còn 2,53%); giảm 1.769 hộ cận nghèo (từ 2,33% xuống 2,2%). Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

được giữ vững; đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện với quy mô lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm.

Công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt từ huyện đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2030; UBND huyện tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến và chữ ký số chuyên dùng, quyết liệt chấn chỉnh một số tồn tại về thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

lần thứ XVI. Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới, tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để đạt mục tiêu này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương. Vũ Thư sẽ quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá chiến lược về hạ tầng. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao thực chất chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhằm củng cố vững chắc quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy thành tựu đã đạt được trong năm 2022, cùng với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Vũ Thư phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần cần cù sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong những năm tiếp theo.



Huân về trên quê hương

THÁI THỤY

Trần Tuấn

Vùng đất ven biển Thái Thụy đang thực sự “thay da đổi thịt” bởi những dự án triệu đô với những nhà máy, công trình đang và sẽ nối nhau mọc lên tại Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, mang lại nguồn thu ngân sách lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Kết thúc năm 2022, nhìn vào những con số thống kê, Thái Thụy đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 29.436 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2021. Kinh tế của huyện có sự phục hồi nhanh trên các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng đạt khá, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường sau dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chấn chỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đấu ấn nổi bật của huyện Thái Thụy trong năm 2022 là sự quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện như dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho biết: Năm 2022, công tác GPMB được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, được cả hệ thống chính trị tập trung cao, vào cuộc tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến

độ dự án. Trong năm, UBND huyện đã phê duyệt 201 phương án GPMB thực hiện 19 dự án đầu tư trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi 1,5 triệu m² diện tích đất nông nghiệp, đất ở của 1.109 hộ; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là hơn 290 tỷ đồng. Đến hết năm 2022, huyện đã cơ bản bàn giao gần 600ha cho chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái. Các phương án GPMB được huyện thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiến độ GPMB các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác GPMB.

Cùng với kết quả nổi bật trong công tác GPMB và thu hút đầu tư, các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhà văn hóa kiểu mẫu, sản phẩm OCOP... cũng được huyện triển khai tích cực, hiệu quả. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế đến nay toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đứng thứ 2 toàn tỉnh về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Toàn huyện có 16 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh; đang chuẩn hóa 16 sản phẩm của 7 chủ thể. Chương trình thấp sáng đường quê đã có 8 xã đăng ký triển khai lắp đặt gần 70km đường bằng đèn năng lượng mặt trời. Thái Thụy đã xây dựng được 90 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu trên tổng số 254 nhà văn hóa thôn, dân phố trong toàn huyện, trở thành điểm sáng của tỉnh trong xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu.

Đồng chí THÁI THỊ THU HƯỜNG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy



Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2023, phân đấu đến năm 2025 đưa Thái Thụy trở thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác quản lý giáo dục rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò tiên

phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hành công vụ; coi trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, phát huy vai trò chủ động, tích cực của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tích cực cải cách hành chính và chuyển đổi số...

Đồng chí NGUYỄN VĂN HÓA

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy



Để phát huy những lợi thế, tiềm năng trong thu hút đầu tư, năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như: quyết tâm, nhanh trong GPMB các dự án giao thông, dự án công nghiệp trên địa bàn; huyện phối hợp với các ngành của tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường mời gọi các nhà đầu tư lớn có thương hiệu ở Hàn Quốc, Đài Loan... đầu tư vào địa bàn, nhất là vào khu công nghiệp Liên Hà Thái;

tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường để các nhà đầu tư yên tâm vào đầu tư sản xuất.

Ông NGÔ TRUNG KIÊN

Thị trấn Diêm Điền



Năm 2022, chúng tôi nhận thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện có rất nhiều sự sáng tạo, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng viên và nhân dân chúng tôi hoan toàn tin tưởng, ủng hộ những chủ trương, quyết sách của huyện và địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2022 phải nói đến

các giải pháp đồng bộ của huyện trong công tác GPMB thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, từ đó tạo sự phát triển mạnh mẽ cho kinh tế của địa phương.

ĐÔNG HƯNG VƯỢT KHÓ

ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ



Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Đô Lương.

Tô Xuân Thức

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng

Năm 2022, huyện Đông Hưng thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn; song với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, Đông Hưng đã vượt khó, giành được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, vượt mục tiêu đề ra.

Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, nhất là dịp đầu năm, huyện Đông Hưng quyết tâm thực hiện chiến lược “5K + vắc-xin + công nghệ + truyền thông + ý thức người dân”, giữ địa bàn ổn định, an toàn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo, định hướng cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động, tích cực thực hiện kế hoạch sản xuất đã đề ra; thực hiện bộ chỉ số đo lường đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Đông Hưng chủ động, tích cực triển khai các đề án của UBND tỉnh về: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, chợ đầu mối.

Với sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị

quyết, đề án của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; chương trình mỗi xã một sản phẩm... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung theo vùng; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt nhằm giảm công lao động, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Những kết quả nổi bật

Với sự vào cuộc tích cực cùng các giải pháp linh động, hiệu quả, kinh tế của huyện Đông Hưng sau 2 năm tăng trưởng dưới 2 con số do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng 2 con số. Trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 8 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,5%, cao hơn năm 2021 (9,1%), vượt kế hoạch đề ra (10,85%). Trong đó, công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 15,4%; thương mại, dịch vụ tăng 9%; nông nghiệp, thủy sản tăng 2,6% so với năm 2021. Bình quân thu nhập đầu người đạt 57,7 triệu đồng, tăng so với năm 2021 gần 5,7 triệu đồng. Năng suất lúa cả năm đạt cao nhất so với nhiều năm gần đây và cao nhất trong tỉnh; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày một cao; các vùng sản xuất theo mô hình tập trung và lúa chất lượng cao đã hình thành ở một số địa phương cho kết quả tốt. Huyện đang hướng dẫn các chủ thể xây dựng 18 sản phẩm OCOP các loại để đề nghị tỉnh công nhận trong năm 2022; sản phẩm bánh kẹo Thiên Đức đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Huyện chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.300,85 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7% so với năm 2021. Đặc biệt, năm 2022 có 30 dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn với số vốn đăng ký

trên 1.100 tỷ đồng, tăng 17 dự án so với năm 2021. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; trong đó phong trào giáo dục của huyện được công nhận là đơn vị dẫn đầu tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Chế độ, chính sách đối với người và gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm mạnh cả 3 chỉ số.

Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,6%

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Huyện Đông Hưng phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 11,6% so với năm 2022. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản tăng 2,8%; công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 15,1%; thương mại, dịch vụ tăng 8,7%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phấn đấu tăng 9% so với năm 2022; kim ngạch xuất khẩu 110,8 triệu USD, tăng 8% so với năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.465,64 tỷ đồng; có 4 xã đạt xã NTM nâng cao. Có 93% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; giữ vững tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “thôn, tổ dân phố văn hóa” hiện có (96%). Phấn đấu tạo việc làm mới cho 5.600 lao động trở lên, tỷ lệ lao động có việc làm của huyện đạt 94,3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% so với cùng kỳ. Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, năm 2023 huyện Đông Hưng sẽ phát huy các thành quả đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó tập trung giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trải thảm đỏ kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.



QUỲNH PHỤ

Quyết tâm duy trì là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Nguyễn Cường
(thực hiện)

Năm 2022 đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Phụ với hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt cao so với kế hoạch đề ra. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ về những kết quả nổi bật huyện đạt được trong năm qua.

Phóng viên: Nhìn lại một năm, đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện?

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền: Năm 2022 là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của tình hình thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19 những tháng đầu năm bùng phát trên địa bàn huyện ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn của địa phương, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, qua đó đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.227,4 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong nông nghiệp, năng suất, sản lượng các sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực đều tăng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Riêng năng suất và sản lượng lúa năm 2022 đạt 133,79 tạ/ha, tăng 0,22 tạ/ha, là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất lúa. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay Quỳnh Phụ đã có 5 xã đạt chuẩn; cùng với cơ chế hỗ trợ chương trình "Thấp sáng đường quê" của tỉnh, huyện đã điều chỉnh mức hỗ trợ của huyện từ mức 7,2 triệu đồng/km lên 10 triệu đồng/km giúp nhiều tuyến đường quê trong huyện ngày một bừng sáng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bước đầu đạt hiệu quả, đến nay có 6 cơ sở với 8 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án sản xuất kinh doanh, hạ tầng giao thông... được tiến hành nhanh gọn, có sự đồng thuận cao của người dân, qua đó phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện, đưa Quỳnh Phụ trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh. Phong trào tự nguyện góp quyền sử dụng đất được nhân dân ủng hộ cao, toàn huyện đã có 19 tuyến đường ở 30 xã, thị trấn với 3.909 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến trên 337.555m² đất ở và đất nông nghiệp không đòi lại. Tổng giá trị đất hiến trên 452,4 tỷ đồng. Huyện đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2023; tổ chức quy hoạch chung đô thị mới An Đồng và Quỳnh Ngọc, triển khai lập quy hoạch thị trấn An Bài và thị trấn Quỳnh Côi, nâng cấp và mở rộng nhiều tuyến đường trong huyện. Nhờ hạ tầng giao thông thuận tiện kéo theo sự tăng trưởng của các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch: giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15,1%; thương mại - dịch vụ tăng 8,9%; nông nghiệp tăng 2,9%... Sự tăng trưởng mạnh trên các lĩnh vực đã mang lại nguồn ngân sách lớn cho huyện. Tổng thu ngân sách năm 2022 ước thực hiện trên 2.435 tỷ đồng, tăng 54,3% so với năm 2021, là năm đầu tiên huyện có mức thu vượt trên 2.400 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, khẳng định được vị trí vững chắc, giữ vị trí tốp đầu toàn tỉnh về phong trào thi đua 2 tốt; đứng tốp đầu thi vào lớp 10 THPT. Kỳ thi vào đại học năm 2022, huyện có 1 học sinh đỗ thủ khoa, 2 điểm cao trong tốp 10 toàn quốc. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,66% so với năm 2021. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, huyện đầu tư kinh phí hàng chục tỷ đồng để xây mới và cải tạo các cụm nghĩa trang theo một mẫu chung làm ấm lòng các gia đình liệt sĩ. Quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phóng viên: Những kết quả quan trọng và toàn diện Quỳnh Phụ đạt được trong năm qua cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi luôn xác định muốn thành công phải có chủ trương đúng. Ngay từ đầu năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án,

dự án, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của huyện có sự đổi mới đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả cao với nhiều cách làm mới, sáng tạo; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc chủ động của người đứng đầu thể hiện ở việc sâu sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại cơ sở. Khi phát sinh những vướng mắc kịp thời tháo gỡ ngay từ cơ sở. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, huyện cũng luôn xác định mọi việc làm phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc triển khai đều rất thuận lợi.

Phóng viên: Với quyết tâm duy trì là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, năm 2023 Quỳnh Phụ xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền: Năm 2023, mục tiêu của huyện đề ra là tổng giá trị sản xuất tăng 12,8% so với năm 2022; phấn đấu có từ 3 đến 5 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trở lên... Để đạt được những mục tiêu trên, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm của huyện: Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sâu sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận và tự nguyện của nhân dân cùng góp quyền sử dụng đất thực hiện các dự án trọng tâm của tỉnh, của huyện.

Huyện tiếp tục tập trung cao các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa kết hợp với thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, chú trọng việc quy hoạch vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn cũng như việc cơ giới hóa liên kết chuỗi trong sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm; ban hành những cơ chế mới sát với thực tiễn và tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã theo kế hoạch, qua đó tạo đà để Quỳnh Phụ phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!



Nguyễn Văn Dực

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2022 huyện Kiến Xương đã bứt phá đi lên, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Có thể nói, ngay từ đầu năm với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề về mọi mặt của đời sống xã hội, song Kiến Xương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, luôn nêu cao quyết tâm, nỗ lực tìm giải pháp và chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,10% so với cùng kỳ, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Điều đáng ghi nhận là mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng ngành nông nghiệp đã khắc phục khó khăn, sản xuất thắng lợi ở tất cả các mùa vụ, tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất, triển khai nhiều dự án sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ vào canh tác. Toàn huyện có 2.367ha sản xuất tập trung có liên kết, có 1.241ha được tích tụ, chiếm 10% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, hình thành 3 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Trong chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển, đã có 3 xã thực hiện nuôi cá ao bán nổi với diện tích 10ha bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những cố gắng trên đã góp

phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2021. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nổi bật nhất là các doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng khá. Dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 dịp đầu năm song các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, bứt phá mạnh mẽ bằng việc ký kết các đơn hàng dài hạn, đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Ngoài ra, huyện đã tích cực thu hút nhà đầu tư, mở rộng diện tích cụm công nghiệp. Đến nay, 7/7 cụm công nghiệp đều có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, hướng tới sẽ thu hút các dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp trong thời gian tới. Song song với chú trọng phát triển công nghiệp tập trung, Kiến Xương cũng quan tâm duy trì, phát triển nghề, làng nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 18,46% so với cùng kỳ. Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều dự án quan trọng đã được triển khai, phát huy hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các xã, thị trấn tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, có 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông, giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, năm học 2021 - 2022 huyện Kiến Xương xếp thứ 2 toàn tỉnh. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội không ngừng được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm. Có thể nói, đây là kết quả cho sự cố

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2023

- Tổng giá trị sản xuất tăng từ 10,50% trở lên.
- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.846 tỷ đồng trở lên.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.005 tỷ đồng trở lên.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu USD trở lên.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06%.

gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện.

Để góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển, huyện Kiến Xương chú trọng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Công tác xây dựng chính quyền điện tử cũng được lãnh đạo huyện hết sức quan tâm, thể hiện vai trò kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua khảo sát đánh giá về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Kiến Xương xếp thứ 2/8 huyện, thành phố.

Nhìn lại một năm qua, Kiến Xương thêm tự hào vì diện mạo ngày càng khởi sắc, sự đổi thay ngày càng mạnh mẽ và toàn diện hơn trên mọi lĩnh vực. Hướng đến phía trước với những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm tới, trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm của huyện là phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương sẽ đoàn kết một lòng, vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát huy vai trò của hội nông dân TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Tiến Đạt
(thực hiện)



Đồng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm trang trại nuôi gà của hội viên Phạm Văn Trảng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về những kết quả nổi bật Hội đạt được trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật Hội Nông dân tỉnh đạt được trong năm 2022?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Năm 2022, hội nông dân các cấp đã tổ chức 3.652 buổi tuyên truyền cho trên 300.000 lượt hội viên, nông dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội và các quy định của địa phương; tích cực vận động hội viên, nông dân đoàn kết duy trì sản xuất, kinh doanh, thi đua phát triển kinh tế.

Trong năm, Hội tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức 2.197 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 167.859 lượt hội viên; phối hợp tổ chức 351 lớp đào tạo nghề cho 1.596 hội viên; hướng dẫn xây dựng 40 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cung ứng 2.110 tấn phân bón các loại, bảo đảm chất lượng phục vụ sản xuất trồng trọt; phát huy hiệu quả trên 32 tỷ

đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; duy trì hoạt động ủy thác trên 1.287 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp gần 2.300 tỷ đồng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ cho trên 55.000 nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa, đưa hàng trăm sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử...

Phóng viên: Năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Đồng chí có thể cho biết kết quả và những hiệu ứng tích cực mà phong trào mang lại cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Năm 2022, toàn tỉnh có 253.573 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, đạt 86% so với tổng số hội viên, cuối năm bình xét có 173.090 hộ đạt danh hiệu “Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, đạt gần 70% so với tổng số hộ đăng ký.

Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy ý chí vươn lên làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nông dân. Nhiều gia đình hội viên, nông dân đã mạnh dạn đột phá về tư duy kinh tế, chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Năm 2022, Thái Bình vinh dự có 2 hội viên nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Hoạt động của phong trào đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phóng viên: Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao

đời sống của người dân nông thôn, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tới hội viên, nông dân; tập trung vận động nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của nông dân trong phát triển nông nghiệp. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, bám sát tình hình thực tế để triển khai, đưa các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh việc hỗ trợ, giúp nông dân tiếp cận các cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa...

Cùng với đó, Hội sẽ tập trung các giải pháp tập hợp nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú gắn với xây dựng người nông dân mới trở thành lực lượng đi đầu, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Phóng viên: Năm 2023 sẽ diễn ra đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hồng Sơn: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thông tri của Tỉnh ủy để chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban và phân công các thành viên của tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; hướng dẫn chuẩn bị các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cơ quan lãnh đạo hội nông dân các cấp; thành phần, số lượng đại biểu đại hội và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên...

Theo kế hoạch, trong quý I/2023 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở, trong quý II sẽ hoàn thành đại hội cấp huyện, quý III sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ XI. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thống nhất chọn Hội Nông dân huyện Kiến Xương làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, hướng dẫn ban thường vụ hội nông dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương quyết định việc chỉ đạo đại hội điểm cơ sở thuộc địa bàn, mỗi huyện chọn một cơ sở hội chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Công đoàn Thái Bình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động



Nguyễn Cường
(thực hiện)

Năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực với đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nhân dịp xuân mới, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ của các cấp công đoàn tỉnh trong năm 2022?

Đồng chí Bùi Xuân Vinh: Năm 2022, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tạo nhiều dấu ấn trong hoạt động công đoàn như: tổ chức 50 chương trình “Tết sum vầy - xuân bình an” và trao 128.823 suất quà với tổng số tiền 45 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt được các cấp ủy đảng, người sử dụng lao động đánh giá cao như chương trình “Cảm ơn người lao động”; bữa cơm đoàn viên; tuyên dương, khen thưởng đoàn viên, NLĐ xuất sắc... Tổng số đoàn viên, NLĐ được chăm lo trong tháng công nhân là 7.555 người với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho 24 công nhân lao động (CNLĐ) bị tai nạn nặng; tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây 41 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí 1,46 tỷ đồng;

hỗ trợ 4.297 đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền 3,2 tỷ đồng. Tặng quà cho 63.283 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập với số kinh phí trao là 6 tỷ đồng; hỗ trợ tầm soát ung thư gan sớm cho 2.500 đoàn viên. Tổ chức 16 lớp tuyên truyền, giáo dục công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông đến đoàn viên, NLĐ và trao tặng 6.200 mũ bảo hiểm xe máy.

Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 12 giải cầu lông, kéo co, bóng đá và 4 hội diễn, liên hoan văn nghệ chào mừng các sự kiện của địa phương, của ngành.

Phóng viên: Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Xuân Vinh: Các cấp công đoàn luôn chủ động trong nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ; tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về quan hệ lao động; đã tư vấn pháp luật cho 1.510 lượt CNLĐ về chế độ chính sách. Tổ chức và tham gia 87 cuộc giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động tại 8 doanh nghiệp đông CNLĐ.

Đại diện thương lượng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, đã có 15 công đoàn cơ sở (CĐCS) nâng mức ăn ca lên trên 18.000 đồng/bữa. Chủ động tổ chức thương lượng, đối thoại để sửa đổi và bổ sung vào trong thỏa ước lao động tập thể những điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật như các khoản phụ cấp, khen thưởng, chế độ nâng lương và thời giờ nghỉ ngơi...

Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước giải quyết thành công 8 cuộc ngừng việc tập thể, qua đó thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh lại cách tính lương sản lượng, tăng lương

cơ bản, tăng tiền xăng xe, tiền ăn trưa, ăn tối và thời giờ nghỉ ngơi bảo đảm hài hòa lợi ích hai bên. Hướng dẫn các CĐCS trong doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể. Trong năm đã hướng dẫn ký mới 30 thỏa ước lao động tập thể, nâng tỷ lệ các CĐCS đã ký thỏa ước đạt 71,4%. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn kịp thời xử lý trên 200 đơn thư của đoàn viên liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động tại nhiều doanh nghiệp, nhất là các đơn có nội dung về chính sách BHXH, chấm dứt hợp đồng lao động, nợ lương...

Phóng viên: Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Liên đoàn Lao động tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp gì trong nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Xuân Vinh: Mục tiêu của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh việc thu hút NLĐ vào tổ chức công đoàn và các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Để đạt được mục tiêu trên, các cấp công đoàn tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

+ Triển khai sâu rộng các chương trình phúc lợi nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ.

+ Đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

+ Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

+ Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng giai cấp CNLĐ ngày càng lớn mạnh, hiện đại.

+ Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!



VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÁI BÌNH Gặt hái nhiều thành quả trong điều kiện bình thường mới

Trương Thị Hồng Hạnh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, năm 2022, công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt và hoạt động sôi động trở lại. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng và phát huy. Đoàn thể thao Thái Bình tham gia thi đấu trong nước và quốc tế với quyết tâm cao, đạt nhiều thành tích, tỏa sáng và ghi dấu ấn lịch sử. Hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Tham mưu xây dựng và hoàn thiện văn bản, tạo tiền đề cho các hoạt động phát triển

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng để ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Trong đó có quyết định phê duyệt đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX; kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: chương trình bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030...

Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về di sản văn hóa và quyết định phê duyệt đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngành đã phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia hoàn thành hồ sơ nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức thành công các hội nghị tập huấn lấy phiếu kiểm kê và đồng thuận lập hồ sơ “Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn 8 huyện, thành phố và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 3 di tích quốc gia: đình Đa Cốc, đình Thượng Hiến, xã Nam Bình (Kiến Xương) và Miếu Giai, xã Minh Lãng (Vũ Thư); trình UBND tỉnh phê duyệt xếp hạng 11 di tích cấp tỉnh năm 2022, ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; thực hiện đề tài khoa học “Sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại 2 di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Bình”; hoàn thiện dự thảo quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch rà soát, kiểm kê di tích trên địa bàn 4 huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Tiền Hải; triển khai biên tập sách di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Thái Bình; tổ chức thành công Liên hoan điều toàn quốc lần thứ 2 tại Thái Bình...

Nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ vinh danh 5 nghệ nhân nhân dân, 11 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và trao 11 bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; tổ chức lễ tiếp nhận 201 hiện vật của gia đình cổ nhạc sĩ Thái Cơ trao cho Bảo tàng tỉnh.

Sôi nổi đời sống văn hóa, thể thao trong quần chúng nhân dân

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được phát động và triển khai rộng khắp; việc đăng ký các danh hiệu văn hóa được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy định. Năm 2022, toàn tỉnh có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 94% thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 73% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 73,6% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 62,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình; hoàn thành nghiệm thu việc lắp đặt trang thiết bị văn hóa, thể thao tại 48 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố năm 2021 và khảo sát triển khai thực hiện năm 2022; tham gia hội diễn hội tụ sông Hồng mở rộng năm 2022 và đạt HCV toàn đoàn, 2 HCV, 1 HCB cá nhân. Tổ chức thành công cuộc thi tuyên truyền lưu động toàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng mô hình nhà văn hoá - khu thể thao thôn tổ dân phố tại 8 huyện, thành phố; truyền dạy nghệ thuật chèo tại xã Song An (Vũ Thư).

Nhà hát Chèo Thái Bình đã dàn dựng và biểu diễn thành công các chương trình nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và địa phương. Tổ chức tập luyện nâng cao chất lượng các vở diễn, vai diễn cho diễn viên trẻ; dàn dựng bảo lưu một số vở chèo cổ, dựng vở chèo mới tham gia liên hoan sân khấu chèo toàn quốc đạt 1 HCV cho vở diễn, 3 HCV, 4 HCB, 2 HCD cá nhân.

Lĩnh vực thể thao năm 2022 ghi dấu ấn với việc tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX với 16 môn thi đấu. Các huyện, thành phố tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,8%.

Thể thao thành tích cao có nhiều dấu ấn đáng tự hào

Năm 2022, đoàn thể thao Thái Bình đã tham gia thi đấu 21 giải, đạt 97 huy chương các loại. Tại SEA Games 31, Thái Bình có 4 HLV được triệu tập làm trọng tài; 10 VĐV tham gia thi đấu đạt 6 HCV, 3 HCB, 3 HCD. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội bóng chuyên nữ Geleximco Thái Bình xuất sắc giành cúp vô địch. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, các VĐV Thái Bình đạt 36 huy chương, trong đó có 11 HCV, 11 HCB, 14 HCD, xếp vị trí thứ 22 toàn đoàn.

Du lịch từng bước phục hồi, phát triển

Thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương có liên quan ban hành hướng dẫn việc đón khách bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó, đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác và quảng bá trên cổng du lịch thông minh của tỉnh; tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Trao giải cuộc thi thiết kế logo và slogan du lịch Thái Bình... Ước tính, tổng lượng khách năm 2022 đạt 705.567 lượt, tăng 140% so với năm 2021, trong đó chủ yếu là khách du lịch nội địa.

Với thành quả đạt được trên các lĩnh vực, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục nỗ lực hướng tới năm 2023 với nhiều mục tiêu mới, khắc phục khó khăn và kiên quyết hành động để bứt phá sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế.



TAY ROWING "SĂN VÀNG" CỦA ĐỘI TUYỂN Việt Nam



Tú Anh

Dù thuộc quân số Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thái Bình nhưng đặc thù của bộ môn đua thuyền rowing chưa có điều kiện tập luyện trong tỉnh nên rất hiếm khi có thể gặp Phạm Thị Thảo - nữ vận động viên (VĐV) đang nắm giữ nhiều thành tích nhất của rowing Việt Nam tại Thái Bình. Lý do bởi cô luôn bận rộn với lịch trình tập luyện, thi đấu ở Hà Nội, Hải Phòng và quốc tế.

Những hy sinh thầm lặng

"Gia tài" sau gần 20 năm gắn bó với đua thuyền rowing của Phạm Thị Thảo là huy chương vàng Asiad 2018, 2 lần góp mặt tại Olympic, được Nhà nước trao tặng 3 Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều huy chương các loại tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc, SEA Games và các giải đấu khu vực... Đạt nhiều thành tích như vậy nhưng có lẽ đối với cá nhân Phạm Thị Thảo và người hâm mộ, dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời VĐV của cô là tấm huy chương vàng Asiad 2018. Bởi đây không chỉ là tấm huy chương giải "cơn khát vàng" của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội khi ấy mà còn là thành tích cho thấy nỗ lực phi thường của một "bà mẹ bỉm sữa".

Sinh con gái lớn vào tháng 8/2017, 3 tháng sau Thảo đã quyết định nỗ lực tập luyện trở lại với những bài tập tự ra giáo án, tự tập một mình. Khi đó, cơ thể chưa thích nghi được, đau nhức triền miên. Phạm Thị Thảo chia sẻ: "Có những bữa cơm cầm đũa mà không đưa lên nổi bởi tay cứ run run". Nỗ lực ép cân, chuẩn bị cho việc trở lại thi đấu đỉnh cao, khi con được 6 tháng Thảo bỗng bế con lên Hà Nội rồi lại ra Hải Phòng để hội quân cùng các thành viên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Asiad. Con còn quá nhỏ lại phải đi khắp nơi theo mẹ khiến bé mệt mỏi, quấy khóc, chậm tăng cân. Còn Thảo, sau ngày dài tập luyện, đêm về lại trông con... càng thêm cực nhọc. Trước khi Asiad diễn ra

gần 4 tháng, Thảo quyết định xa con, đưa con về quê ở Tiền Hải nhờ cậy ông bà nội, ngoại chăm sóc để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho thi đấu. Ngày con gái tròn 1 tuổi, Thảo viết trên trang cá nhân: "Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của con gái mà mẹ không có ở nhà". 3 ngày sau, cô cùng đồng đội giành huy chương vàng Asiad 2018.

Sau tấm huy chương đó, những tưởng Phạm Thị Thảo đã chia tay cuộc đời VĐV để làm công tác huấn luyện, tập trung vun vén cho gia đình nhỏ, chăm sóc các con. Thế nhưng, 32 tuổi, cô quyết định trở lại đội tuyển quốc gia để hướng tới mục tiêu SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Hành trình xa con lại bắt đầu. Nhưng lần này không phải là một mà đã là hai em bé.

"Mẹ ơi, cố lên" trở thành động lực "săn vàng"

Thời gian tập trung cho SEA Games 31 đúng vào giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy gần một năm rờng Thảo ở lại trung tâm cùng đội tuyển, ngay cả tết Nguyên đán cũng không về nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc hai con của cô, một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi chỉ gặp mẹ qua màn hình điện thoại vào mỗi tối. Thảo thú nhận: Bởi mẹ thường xuyên xa nhà, đi tập luyện và thi đấu nên cậu con trai thứ hai quấy khóc ông bà và bố hơn mẹ. Trong khi đó, cô chị cả lại thường xuyên hỏi mẹ khi nào về với con. Buồn nhất là có lần bà nội kể đang đêm con ngủ mơ cứ ú ớ gọi mẹ, khi ấy Thảo chỉ biết yên lặng khóc.

Trên hành trình vinh quang của Thảo là đằng đẵng những tháng ngày nhớ con. Nhưng chính nỗi nhớ ấy trở thành động lực to lớn để cô quyết tâm và nỗ lực hơn. Hành trang trên mỗi chặng đua là lời con nói "Mẹ ơi, cố lên". Những lúc mệt mỏi nhất, nản lòng nhất, cô đều nghĩ đến lời cổ vũ ấy để mạnh mẽ tiến lên phía trước. Thành quả sau gần một năm xa con của Thảo là 3 chiếc huy chương vàng SEA Games. Đến ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, sau khi đã đạt 2 huy chương vàng, cô mới đồng ý để bố đưa các con đến cổ vũ cho mình dù địa điểm diễn ra môn đua thuyền rowing

ngay tại Hải Phòng. Cô chia sẻ: Quảng đường từ nhà ra Hải Phòng không phải quá xa, đáng lẽ đã có thể gặp con sớm hơn nhưng lại sợ quấy khóc các con không thể tập trung thi đấu nên đến ngày cuối cùng mình mới đồng ý để gia đình đến cổ vũ. Lúc ngồi trên thuyền, nhìn lên khán đài, thực sự chưa khi nào có cảm giác hồi hộp, hân hoan đến như vậy vì biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, ngay sau khi chặng đua kết thúc, mình sẽ gặp lại con. Vậy là càng phải cố gắng hơn nữa để về đích thật nhanh.

Là VĐV Thái Bình đạt nhiều huy chương vàng nhất tại SEA Games 31 nhưng không ngủ quên trên chiến thắng, ngay khi SEA Games kết thúc, Thảo lại bắt tay vào tập luyện cho liên tiếp các giải đấu quan trọng. Kết quả, Thảo xuất sắc mang về 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2022 được tổ chức tại Thái Lan và 3 huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Những tưởng, quãng thời gian nghỉ xả hơi đã bắt đầu. Nhưng không, chuyển tập huấn tại Úc cùng các thành viên đội tuyển đua thuyền quốc gia sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2023. Lúc này, mục tiêu hướng tới của Phạm Thị Thảo là kỳ Asiad 2023 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trên mỗi chặng đua, vị trí của Thảo luôn là người dẫn chèo, có nhiệm vụ như một thủ lĩnh của thuyền, điều chỉnh tần số để các thành viên có thể đạt tốc độ đúng như chiến thuật đã đề ra. Cô chia sẻ: Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, đến ngày gặt hái rồi, chỉ có 7 phút thôi, mọi người có nhìn nhận mình hay không, có công nhận cố gắng của mình hay không, chỉ có 7 phút trên thuyền ấy thôi. Thầm lặng mà bền bỉ, như một nhà leo núi luôn cần mẫn trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, mong rằng, tay "săn vàng" của đua thuyền rowing sẽ luôn vững tay chèo, là niềm tự hào của thể thao Thái Bình.





Lưu Ngân

Giữa thanh âm mùa xuân phơi phới, những chồi non, lộc biếc đang vươn mình trong hơi gió và tiếng reo vui nhộn nhịp đón tia nắng mới. Trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, tư duy làm nông nghiệp xanh như làn gió mới đang len lỏi, cho những mùa nổi mùa tỏa hương thơm, trái ngọt, góp phần nâng cao thu nhập, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường.

Nông nghiệp xanh là nền nông nghiệp sản xuất áp dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nông nghiệp xanh hướng đến nâng cao tính cạnh tranh của nông sản, phát triển công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải, ổn định kinh tế và giúp cho người nông dân có chất lượng cuộc sống tốt hơn, bảo vệ các nguồn tài nguyên và hệ sinh thái nông nghiệp... bảo đảm nông nghiệp bền vững trên cả trụ cột kinh tế - xã hội và môi trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế xanh.

Ngược phố về quê ngày cuối năm, thong dong qua những làng quê ven bờ sông Hóa, vẫn mảnh đất ấy, vẫn những con người ấy nhưng hôm nay đã thật sự đổi khác. Xã Hồng Quỳnh (Thái Thụy) nằm gần cửa sông Hóa đổ ra biển có nguồn nước lợ, thích hợp cho loài rươi sinh sống, phát triển. Là xã thuần nông nên rươi được xác định là con đặc sản cho thu nhập cao, tuy nhiên việc nuôi rươi mới chỉ dừng lại ở việc khoanh vùng tự nhiên nơi có con rươi sinh sống. Người dân còn ít kinh nghiệm và chưa nắm được quy trình về kỹ thuật quản lý môi trường và tác động kỹ thuật cải tạo vùng khoanh nuôi nên năng suất con rươi vẫn còn thấp, hiệu quả kinh tế vùng canh tác chưa cao. Để nâng cao hiệu quả nghề nuôi rươi, đồng thời khai thác hết tiềm năng, thế mạnh từ đất đai, ngành nông nghiệp phối hợp với UBND huyện Thái Thụy đã xây dựng và triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp nuôi rươi tại các xã Thụy Ninh, Thụy Việt, Hồng Quỳnh với tổng diện tích 133ha.

Ông Bùi Hữu Chi, Giám đốc HTX SXKD rươi Hồng Quỳnh cho biết: Con rươi được người dân gọi là "lộc trời" bởi năng suất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Để nâng cao sản lượng rươi, người dân đã nói không với phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, tuy nhiên gieo cấy lúa theo kiểu tận dụng, chưa từng nghĩ tới việc xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị từ chính loại gạo sạch này. Được sự hỗ trợ của các cấp, ngành, chúng tôi đã thành lập HTX sản xuất, kinh doanh lúa gạo hữu cơ, sản phẩm con rươi với 11 thành viên trực tiếp sản xuất, 150 thành viên là các hộ có diện tích nuôi rươi. Ngoài được hỗ trợ giống rươi, phân bón hữu cơ và trang bị cơ sở vật chất; chúng tôi còn được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi; hỗ trợ xây dựng bao bì nhãn mác, tem, mã QR truy xuất nguồn gốc; xây dựng trang thông tin điện tử để quảng bá và giới thiệu sản phẩm lúa gạo và con rươi của địa phương... Không chỉ giúp ổn định sản lượng rươi thu hoạch, mô hình còn tạo sản phẩm gạo hoàn toàn hữu cơ với giá bán cao, từng bước giúp địa phương xây dựng thương hiệu nông sản theo hướng bền vững.

Theo tính toán ban đầu, mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi tại Thái Thụy cho hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5 - 1,7 lần so với sản xuất truyền thống. Do chỉ gieo cấy 1 vụ/năm, sản xuất "thuần" hữu cơ nên sản phẩm gạo sạch từ vùng nuôi rươi được người tiêu dùng đánh giá cao, cung không đủ cầu. Ông Lê Nguyên Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Với mong muốn



30% diện tích gieo cấy lúa được xóa bỏ bờ ngăn giúp hình thành cánh đồng lớn tạo thuận lợi áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất.

xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, từ thành công bước đầu của mô hình, thời gian tới huyện Thái Thụy xây dựng kế hoạch mở rộng mô hình lúa - rươi tại xã Thụy Việt với diện tích khoảng 100ha.

Từ sự đổi mới tư duy, mạnh dạn xóa bỏ những tập quán sản xuất xưa cũ, khát vọng làm ăn lớn đã được nông dân áp dụng trên những cánh đồng lớn. Năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 30% diện tích cấy lúa được bỏ bờ ngăn, trong đó gần 10.000ha tích tụ ruộng đất xóa bỏ bờ ngăn, hình thành các cánh đồng lớn đồng bộ cơ giới hóa từ khâu sản xuất đến thu hoạch. Không còn cảnh sản xuất manh mún, mạnh ai nấy làm. Máy móc đã gánh đỡ những công việc nặng nhọc, giúp người dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian. Cánh đồng lớn cũng "xe duyên" cho 3 nhà: doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học trong sản xuất nông nghiệp, tiếp sức để các địa phương, HTX xây dựng thương hiệu gạo.

Năm 2022 tiếp tục cho thấy sự chuyển biến rõ về nhận thức, thay đổi tập quán canh tác lâu đời của người nông dân. Ngành nông nghiệp và các địa phương, doanh nghiệp, HTX đã nâng cao về nhận thức cho nông dân trong việc chuyển đổi phương thức gieo cấy, quản lý dịch hại IPM, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo "4 đúng", giảm lượng phân bón vô cơ, đi đôi với nhiều tiến bộ kỹ thuật như "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", kỹ thuật tưới nông lộ phối, quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính... Những giải pháp, quy trình kỹ thuật đồng bộ này đã và đang mang lại nhiều lợi ích trong thực tiễn, giúp giảm chi phí sản xuất và giảm gây ô nhiễm môi trường. Dựa trên tiềm năng, lợi thế riêng có, Thái Bình đã và đang xây dựng nền nông nghiệp đa tầng, đa giá trị thông qua tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù. Mỗi sản phẩm bên cạnh chất lượng ngon còn chứa đựng giá trị văn hóa, có thể thu hút khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực thông qua hình thức du lịch trải nghiệm. Từ đó, tạo ra giá trị mới cho sản xuất nông nghiệp, cho nông dân, hướng tới xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững hơn.

Khép lại năm Nhâm Dần với bao khó khăn, thách thức song cũng chứa đựng không ít trái ngọt từ những nỗ lực, quyết tâm của ngành nông nghiệp. Xuân Quý Mão đang tới, định hướng đã rõ, cùng với nền tảng đã tạo dựng, tin rằng những nông dân Thái Bình không ngại khó, ngại khổ, gắng sức, bền lòng cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ cùng nhau dệt nên những mùa vàng ấm no.